



ประกาศกรมอตุณิยมวิทยา

เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

.....

ตามที่ได้มีประกาศกรมอตุณิยมวิทยา ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัครสอบแข่งขัน ดังต่อไปนี้

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - นามสกุล
๖๔๑๐๐๑	นายบัณฑิต ธิสาระ
๖๔๑๐๐๒	นายสุทธิชัย ชัยวงศ์
๖๔๑๐๐๓	นายพร้อมพงษ์ เพิ่มพูล
๖๔๑๐๐๔	นายปรีชา ไยกะมุด

ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบข้างต้นนี้ กรมอตุณิยมวิทยาได้ประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบได้รับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ คือเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ไม่มีลักษณะต้องห้าม และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง รวมทั้งเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณสมบัติที่สมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครสอบจะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบมาตั้งแต่ต้น

สำหรับผู้ที่สมัครสอบภายในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ไปแล้ว แต่ไม่มีรายชื่อเป็นผู้สมัครสอบแข่งขันฯ ตามประกาศนี้ ถ้ายืนยันว่าเป็นผู้สมัครสอบหรือเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ โปรดนำส่งหลักฐานทางไปรษณีย์ด่วน (EMS) ไปยังกรมอตุณิยมวิทยา กลุ่มการเจ้าหน้าที่ ๔๓๕๓ ถนนสุขุมวิท แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ ๑๐๒๖๐ หรือ ทาง [tmdpersonnel@hotmail.com](mailto:tmdpersonnel@hotmail.com) ภายในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ หากปรากฏว่าเป็นผู้สมัครสอบ กรมอตุณิยมวิทยาจะประกาศรายชื่อเป็นผู้สอบสอบแข่งขันฯ เพิ่มเติมต่อไป ถ้าไม่ดำเนินการภายในกำหนดเวลาดังกล่าวจะไม่มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันฯ ในครั้งนี้

ทั้งนี้ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ระลอกใหม่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อให้การเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กรมอตุณิยมวิทยา จึงเลื่อนการประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) ลดน้อยลง หรืออยู่ในภาวะที่สามารถดำเนินการสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งได้ โดยกรมอุตสาหกรรมวิทยาสจะ ประกาศกำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ให้ผู้มีรายชื่อสมัครสอบแข่งขันฯ ทราบก่อนวันสอบ ไม่น้อยกว่า ๕ วันทำการ โดยสามารถติดตามข่าวสาร การสอบได้ทางเว็บไซต์ <https://tmd.thaijobjob.com>

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์)  
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมวิทยา